



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง

1. ปันรายได้เกษตรกร 77 จว.
2. คอลัมน์: แท็งก์ความคิด: อนาคตเกษตรกร
3. กรมประมงช่วยผู้เลี้ยงปลากระพง
4. คอลัมน์: Hightlight News: ผักผลไม้บนพื้นที่สูงสู่ใจกลางเมือง
5. พิษถล่มยูเครนทำอาหารสัตว์พุ่ง 'จรินทร์' เร่งถกกระทบลจิสติกส์
6. 'อากาศ 3 อารมณ์' สะท้อนไทยเจอความแปรปรวนหนัก
7. ไทยคว่ำรางวัลหุ่ยส์ปาสเตอร์ และอีก 3 รางวัลด้านหม่อนไหมระดับโลก
8. ชาวสวนยาง ฟิน ราคาพุ่ง 70 บาท/กก. ครั้งแรกรอบ 1 ปี 4 เดือน 'เฉลิมชัย'...
9. ชาวบ้านคลองหาดร้องที่ปรีภษารมว.เกษตรฯ แก้ปัญหาปุ๋ยแพง
10. ธ.ก.ส. โอนจ่าย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" งวดที่ 1-19 เช็คที่นี่!

สื่อ

- ข่าวสด
มติชน
มติชน
ไทยโพสต์
มติชน (กรอบข่าย)
ไทยโพสต์
thairath.co.th
khaosod.co.th
banmuang.co.th
thansettakij.com

ปันรายได้เกษตรกร77จว.

สศก.หนุนปัจจัยการผลิต559กลุ่ม

สศก.ตั้งเป้าปี 2565 เร่งสนับสนุนปัจจัยการผลิต แปรรูปให้เกษตรกร 77 จังหวัด รวม 559 กลุ่ม ฟุ่งปีก่อนช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเดือนละ 9.3 พันบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2565 กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร โดยเป็นโครงการหนึ่งภายใต้แผนงานบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก มีกรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก จะดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และมอบปัจจัยสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม เป้าหมายกลุ่มเกษตรกร 559 กลุ่ม 77 จังหวัดทั่วประเทศ

เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ฟังพาดตนเองได้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 20 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 154 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตรกร 154 กลุ่ม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 231 กลุ่ม

การดำเนินโครงการ ช่วงไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) สามารถพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรได้ 98 กลุ่ม หรือ 18% ของเป้าหมาย 559 กลุ่ม โดยส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 6 กลุ่ม หรือ 30% ของเป้าหมาย ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้องการของกลุ่ม อาทิ การวางแผนการผลิต การแปรรูป การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าและการตลาด

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรจำนวน 32 กลุ่ม หรือ 21% ของเป้าหมาย เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำแผนธุรกิจ กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 25 กลุ่ม หรือ 16% ของเป้าหมายและสาธารณประโยชน์/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 35 กลุ่ม หรือ 15% ของเป้าหมาย นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการทั่วประเทศในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจำนวน 25 กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรจำนวน 308 กลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจำนวน 533 กลุ่ม และกลุ่มยุวเกษตรกรจำนวน 882 กลุ่ม ส่งผลให้เกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น 9,396 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ 33%

จากผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิต มีความเข้มแข็งและฟังพาดตนเองได้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร สนับสนุนให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรทั้งการผลิตการเพิ่มมูลค่าการบริการและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน และพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการฟังพาดตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป



อนาคตเกษตรกร

ภายในงานสัมมนา “ประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้า” ที่จัดขึ้นเมื่อ สัปดาห์ก่อน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พูดหลายเรื่องน่าสนใจ

การประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิดนั้นก็เรื่องหนึ่ง

แต่อีกเรื่องหนึ่งคืออนาคตของเกษตรกรไทย

สรุปได้ว่า นายจรินทร์มองว่าสินค้าการเกษตรไทยนั้นมีแนวทางต่อยอด

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปผนึก แล้วผลักดันให้เกิดไบโออีโคโนมีขึ้นมา

ขณะเดียวกันก็สามารถสร้าง “ซอฟต์แวร์เวอร์” จากการเกษตร และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว

ทั้งหมดเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร นอกเหนือจากการขายพืชผลทางการเกษตรที่ดำเนินการอยู่แล้ว

ขณะที่การดำเนินการต่อยอดดังกล่าว กำลังขับเคลื่อนแนวทางการให้หลักประกันเกษตรกรก็ยังคงดำรงอยู่

การประกันรายได้ถือเป็นการให้หลักประกัน

หลักประกันเกษตรกรนี้ จะได้ก็ต่อเมื่อเกษตรกรขายสินค้าได้น้อยกว่าราคาที่กำหนด

แต่ถ้าเกษตรกรขายสินค้าได้มากกว่าราคากำหนด รัฐบาลก็ไม่ต้องให้เงินประกันรายได้

ภายในงานสัมมนา นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในบอก ว่า นอกจากการประกันรายได้แล้ว ภาครัฐยังได้ดำเนินการ “คู่ขนาน” เพื่อช่วยให้เกษตรกรขายของได้

ใช้หลัก ดีมานด์-ซัพพลาย นี่แหละเป็นกลไกจัดการ

เพราะผลผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ออกมา บางช่วงเวลากระจุกตัวมาก

เมื่อสินค้ามากกว่าความต้องการ ราคาก็ตก

จึงต้องใช้วิธีการต่างๆ มาบริหารพืชผล

เช่น เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตอนที่ข้าวล้นตลาด แล้วค่อยๆ ททยขายตอนข้าวขาดตลาด

หรือการใช้กลไกภาชนำเข้าช่วยบริหารจัดการปริมาณพืชคาร์โบไฮเดรต เป็นต้น

การใช้วิธี “คู่ขนาน” ไปกับ “ประกันรายได้” ทำให้เกษตรกรมีเงินจุนเจือครอบครัว

โชคดีที่ปีนี้ราคาพืชเศรษฐกิจสูงขึ้น โดยเฉพาะปาล์มราคาพุ่งไปแตะสูงสุด 12 บาท

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 27 กุมภาพันธ์ 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16058

หน้า: 13(ซ้าย)

Col.Inch: 70.97

Ad Value: 110,003.50

PRValue (x3): 330,010.50

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: แท็งก์ความคิด: อนาคตเกษตรกร

ขณะที่ราคาขายพาราซีทอยได้ราคา ทำให้เกษตรกรอยู่ได้
อีกช่วงหนึ่งในงานสัมมนา เป็นเวทีเสวนาที่ชวนตัวแทนเกษตรกรมานั่ง
พูดคุย มีอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมอยู่ด้วย
ฟังรวมๆ แล้ว ทุกคนยังต้องการนโยบายประกันรายได้เพื่อเป็นหลักประกัน
ชีวิต

แต่เป้าหมายที่ทุกคนอยากเห็น คือ พืชผลที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขัน
ในตลาดโลกได้

ขณะเดียวกันหากพืชผลที่เพาะปลูกสามารถหารายได้อื่นๆ เพิ่มได้น่าสนใจ
อาทิ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ที่มองว่า
นอกเหนือจากการขายยางพาราตามปกติแล้ว สวนยางพารายังเหมาะสำหรับ
การหารายได้จาก “คาร์บอนเครดิต”

ต่อไปป่ายางอาจจะกลายเป็นรายได้ให้ชาวสวนตามแนวโน้มนิยมสิ่ง
แวดล้อม

นอกจากนี้ เรื่องการแลกเปลี่ยน การใช้เหรียญดิจิทัล ก็เป็นอีกทางเลือกที่
ผู้ว่าการการยางฯกำลังดำเนินการ

หรือโอเดียของ นายเดิศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกร จ.นครราชสีมา
ที่มองว่าไทยมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพมากกว่าประเทศอื่น

ไทยผลิตข้าวโพดหัวแข็ง เม็ดสีส้ม เมื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงไก่
ทำให้ไข่ไก่มีคุณภาพ เนื้อสีสวย และรสชาติธรรมชาติ

นายเดิศักดิ์ยังสนับสนุนหลัก Green Economy โมเดล BCG ที่ประกอบ
ด้วย Bio Circular และ Green Economy

เน้นวัตถุดิบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของโลก

ด้าน นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
ชื่นชมนโยบายประกันรายได้ไม่ขาดปาก

ชาวนาเองก็พยายามแบ่งโซนการปลูกข้าว และยังประสานกับฝ่ายต่างๆ
เพื่อกำหนดราคาข้าว

แต่สิ่งที่อยากให้อยู่ช่วยเหลือ ยังคงเป็นเรื่องราคาปุ๋ยและยาฉีดที่พุ่งสูง
ขณะที่ นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวนาปลูกปาล์มน้ำมันแห่ง
ประเทศไทย ยอมรับว่าราคาปาล์มน้ำมันในขณะนี้สูงกว่าเดิมมาก

จากราคาประกัน 4 บาท ปีนี้พุ่งสูงสุด 12 บาท ทำให้ชาวนาปลูกปาล์มมีรายได้
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ

วงสัมมนาได้ข้อสรุปพร้อมกันว่า อาชีพเกษตรกรยังเป็นอาชีพที่สำคัญ
ทุกคนมองว่าพืชการเกษตรนั้นมีอนาคต แต่ต้องบริหารจัดการ ต้องมีหลัก
ประกัน และมีการต่อยอด

โดยเฉพาะการต่อยอดที่ทำให้พืชเกษตรไทยตอบสนองตลาด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะอาดปลอดภัย และเต็มเต็มคุณภาพที่แตกต่าง
จากคู่แข่ง

ทั้งหมดนี้คืออนาคตของพืชเกษตร
อนาคตที่นายจรินทร์ตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้พืชเกษตรเป็นสินค้ามูลค่าสูง
แนวทางดังกล่าว หากประสบผล ย่อมทำให้เกษตรกรและประเทศชาติมี
รายได้เพิ่ม

ภาพที่ฉายให้เห็นบนเวทีสัมมนาหากผลักดันให้เป็นรูปธรรม ย่อมทำให้
เกษตรกรมีความหวัง

เพียงแต่หนทางสู่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมมือกันเพื่อศักยภาพทางการเกษตรของไทย

ทำให้พืชผลทางการเกษตรกลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงที่โลกต้องการ

กรมประมงช่วยผู้เลี้ยงปลากะพง

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายกิตติ เบ้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 ซอยจันทร์เกษม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายเฉลิมชัยและทีมบริหารรับข้อร้องเรียนของเกษตรกร ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และตำบลใกล้เคียง มีนายสุรพล ย่างมากนาม กำนันตำบลสองคลอง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงชาว 300 คน เข้าร่วมชี้แจงข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงชาวในพื้นที่ ต.สองคลอง หอมศีล บางเกลือ และ ต.บางปะกง ได้รับผลกระทบไม่สามารถส่งออกลูกปลากะพง ขนาด 3 นิ้ว ไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ปลากะพงทั้งหมดลอยตายเป็นแพเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตส่งออก คือใบอนุญาต สอ.3 ปลาบ่อดิน มีเพียงใบอนุญาตใบ สอ.3 ปลาบ่อปูนเท่านั้น ทางรองอธิบดีได้รับข้อร้องเรียนและจะดำเนินการขอผ่อนผันให้ดำเนินการใช้ใบอนุญาต สอ.3 ปลาบ่อปูน เพื่อการส่งออกได้ต่อไป

Hightlight News

ผักผลไม้บนพื้นที่สูงสู่ใจกลางเมือง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสยามพารากอน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2022 @Siam Paragon” ในคอนเซ็ปต์ “Master Foods for Good Health” ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.-6 มี.ค.นี้ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G เปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมที่ปลูกโดยเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูงสู่ใจกลางเมือง ในบรรยากาศตลาดนัดร่วมสมัย อย่างสตรีทอาร์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80, เคทกูสเบอร์รี่, เสาวรสพันธุ์ไทนง พันธุ์ RPF No.1 พันธุ์พิเศษของโครงการหลวงที่มีรสชาติหวานกว่าสายพันธุ์อื่น และพืชผักหลากสีล้วนอุดมไปด้วยวิตามินมากมาย เพื่อให้คนไทยได้บริโภคพืชผักผลไม้คุณภาพดีในช่วงเวลาที่คุณต้องดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อป้องกันโรคต่างๆ.



พิษถล่มยูเครนทำอาหารสัตว์พุ่ง 'จรินทร์' เร่งถกกระทบลจิสติกส์

พิษรัสเซียบุกยูเครนป่วนนำเข้า
อาหารสัตว์ ซึ่งทั้งสองประเทศ
ส่งออกรายใหญ่ หวั่นกระทบ
ความมั่นคงด้านอาหาร
(อ่านต่อหน้า 4)

ต่อจากหน้า 1

'จรินทร์'

'จรินทร์' ถกด่วนรับมือรัสเซีย-ยูเครน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรียกประชุมติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดยมีผู้บริหารระดับสูงและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก ผ่านระบบประชุมทางไกล นายจรินทร์กล่าวว่า เป็นการประชุมประเมินสถานการณ์และติดตามผลกระทบจากการใช้มาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียทางเศรษฐกิจของหลายประเทศ ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการนำเข้าและการส่งออกของไทย รวมทั้งการประเมินราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อาจส่งผลต่อค่าขนส่งสินค้า รวมถึงตัวเลขน้ำมัน อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่มีความกระทบต่อการนำเข้าและส่งออกของไทย แต่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นแตะ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้ว และยังไม่สามารถประเมินได้ว่าราคาจะขึ้นไปอีกหรือไม่

"ผมได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์กับกรมต่างๆ ทหารเรือร่วมกับภาคเอกชนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและภาคเกษตร เพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกัน หากพบปัญหาจะได้แก้ไขโดยเร่งด่วน" นายจรินทร์กล่าว

ห่วงน้ำมันต้นทุนขนส่ง-สินค้า

นายจรินทร์กล่าวต่อว่า สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงคือ ราคาน้ำมัน เพราะจะมีผลต่อต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการผลิตสินค้า รวมทั้งราคาสินค้าในอนาคต แต่ก็มีด้านบวก เช่น สินค้าบางอย่างที่ไทยมีศักยภาพและสามารถเข้าไปทดแทนตลาดโลกที่เป็นตลาดเดิมของรัสเซียหรือยูเครนได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางที่รัสเซียส่งออกไปยังสหรัฐปีละ 170 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5,500 ล้านบาท)

"ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครบถ้วนทั้งหมด เพราะเพิ่งเกิดเหตุการณ์เพียง 1-2 วัน จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป และมาตรการทั้งหมดของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเอกชนจะมีความยืดหยุ่นในการทำให้การนำเข้าส่งออกของไทย ยังมีเสถียรภาพและได้รับประโยชน์

สูงสุดต่อไป" นายจรินทร์กล่าว

นายจรินทร์กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รายงานเบื้องต้นว่า รัสเซียเป็นคู่ค้ารายสำคัญอันดับที่ 30 ของไทย ส่วนยูเครนเป็นคู่ค้ารายสำคัญอันดับ 63 ของไทย โดยปี 2564 การค้าระหว่างไทย-รัสเซีย มีมูลค่า 88,167 ล้านบาท ขยายตัว 14.56% โดยไทยส่งออกไปยังรัสเซีย มูลค่า 32,508 ล้านบาท ขยายตัว 44.90% และนำเข้าจากรัสเซีย มูลค่า 55,660 ล้านบาท ขยายตัว 2.07% ส่วนยูเครน ในปี 2564 การค้าระหว่างไทย-ยูเครน มีมูลค่า 12,428 ล้านบาท ขยายตัว 28.67% โดยไทยส่งออกไปยังยูเครน มูลค่า 4,228 ล้านบาท ขยายตัว 37.36% และนำเข้าจากยูเครน มูลค่า 8,199 ล้านบาท ขยายตัว 24.60%

วางแผนทางลดผลกระทบโลจิสติกส์

นางภัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด โดยมีแผนรองรับสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศยูเครน คือ 1.ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับผลกระทบด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมประสานและเผยแพร่รายชื่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) 3.ร่วมมือกับสมาพันธ์สมาคมด้านโลจิสติกส์ในการอำนวยความสะดวกหากพบปัญหา ด้านโลจิสติกส์ โดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก คอยรายงานความคืบหน้าต่อเนื่อง

ก.พลังงานเร่งช่วยผู้ใช้เบนซิน

นายฤทธิ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกกว่าราคาน้ำมันโลกที่เพิ่มขึ้นยอมส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกในประเทศแน่นอน โดยเฉพาะกลุ่มดีเซลที่ปัจจุบันราคาขายปลีกอยู่ที่ 28.54 บาทต่อลิตร ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มเบนซินด้วย ซึ่ง

กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างหามาตรการดูแลผู้ใช้เบนซินเช่นกัน

นายฤทธิกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีความมั่นคงทางพลังงาน ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน เนื่องจากไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศกลุ่มประเทศตะวันออกกลางประมาณ 55% และนำเข้าจากรัสเซียเพื่อกลั่นเพียง 5.22 ล้านลิตรต่อวัน หรือคิดเป็น 3% ของปริมาณนำเข้า น้ำมันดิบทั้งหมด ขณะที่ก๊าซแอลเอ็นจีนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 18% จากหลากหลายแหล่งจึงไม่กระทบเช่นกัน ขณะที่ปริมาณสำรองพลังงานไทยมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบประมาณ 3,200 ล้านลิตร ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งอีก 1,460 ล้านลิตร น้ำมันสำเร็จรูป 1,670 ล้านลิตร ทำให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองใช้ได้กว่า 2 เดือน ส่วนก๊าซแอลพีจีสำหรับในภาคครัวเรือนใช้ได้ 16 วัน

"กระทรวงพลังงานออกมาตรการดูแลอย่างต่อเนื่องและเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม หากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสูงถึงระดับ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล กระทรวงพลังงานจะเร่งดำเนินการทุกแนวทางเพื่อดูแลประชาชน" นายฤทธิกล่าว

รายงานข่าวหน่วยวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเบรนต์เพิ่มขึ้น 2.24 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 99.08 เหรียญสหรัฐ เวสต์เท็กซัสเพิ่มขึ้น 0.71 เหรียญสหรัฐ เป็น 92.81 เหรียญสหรัฐ และดูไบ เพิ่มขึ้น 5.02 เหรียญสหรัฐ เป็น 98.80 เหรียญสหรัฐ

ป่วนอาหารสัตว์ขาดแคลน

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยและเลขาธิการสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่าวว่า สถานการณ์ในยูเครนกำลังส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารของประเทศ ตั้งแต่ระดับราคาวัตถุดิบที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ รวมถึงมาตรการรัฐของไทยที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการจัดหาวัตถุดิบ

นายพรศิลป์กล่าวว่า รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์รายใหญ่ของโลก มี



ปริมาณการส่งออกข้าวสารรวมกันราว 29% ของปริมาณการส่งออกทั่วโลก และมีสัดส่วนการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงถึง 19% ของตลาดโลก เมื่อเกิดสงครามทำให้ราคาข้าวสารสูงขึ้นไปเป็น 12.75 บาท/กก. จากราคา 8.91 บาท/กก. ในปี 2564 ขณะที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยพุ่งสูงกว่าตลาดโลกไปอยู่ที่ 12 บาท/กก. และมีแนวโน้มขยับต่อเนื่องไปถึง 15 บาท/กก. ขณะที่ความต้องการใช้ข้าวโพดอยู่ที่ 7.98 ล้านตัน แต่ผลผลิตข้าวโพดอุตสาหกรรมไม่มีแล้ว โดยขณะนี้เกิดการขาดแคลน 3.18 ล้านตัน จากปริมาณความต้องการใช้ดังกล่าว

“รัฐบาลมีมาตรการ 3:1 ที่บังคับให้ต้องซื้อผลผลิตข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วนก่อน จึงจะนำเข้าได้ 1 ส่วน แต่ขณะนี้ไม่มีข้าวโพดในประเทศเหลือให้ซื้อแล้ว เกิดปัญหาไม่มีวัตถุดิบป้อนโรงงาน ล่าสุดโรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลืองอย่างผลกระทบจากสงครามยูเครน ประกาศราคาขายกากถั่วเหลืองที่ 22.50 บาท/กก. จากราคา 18.91 บาท/กก. ในปี 2564 เท่ากับปิดทางเดินต่อของโรงงานอาหารสัตว์ทันที” นายพรศิลป์กล่าว

กระทบความมั่นคงด้านอาหาร

นายพรศิลป์กล่าวว่า มาตรการรัฐอีกข้อคือความปลอดภัยไม่ให้อาหารสัตว์ขายได้ในราคาตามกลไกตลาด เป็นเหตุให้ราคาขายไม่สอดคล้องต้นทุนที่

เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีมาตรการเก็บภาษีนำเข้าวัตถุดิบ เช่น กากถั่วเหลืองในอัตรา 2% เป็นการต้นทุนซ้ำเติมยิ่งขึ้น ทั้งที่การตกภาษีนี้ไม่กระทบเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองแต่อย่างใด เมื่อไม่สามารถหาวัตถุดิบมาผลิตอาหารสัตว์ได้ หรือแม้จะหาผลิตได้แต่ก็ต้องขายในราคาขาดทุน ดังนั้นทางออกของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยหลายแห่งจึงจำเป็นต้องทยอยลดกำลังการผลิตและปิดไลน์การผลิตอาหารสัตว์ลงบางส่วน

“ตามพันธสัญญาเดิมเดือนรัฐบาลแล้วหลายครั้ง ทั้งผ่านกระทรวงพาณิชย์และทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงรอบด้านจากสถานการณ์นี้ การผลิตอาหารสัตว์ในแต่ละปีประมาณ 22 ล้านตัน ซึ่งเป็นไปได้ที่ปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 17-18 ล้านตัน หรือหายไปกว่า 4 ล้านตัน จะส่งผลต่อเนื่องไปทั่วห่วงโซ่ปศุสัตว์ นั่นคือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไม่มีอาหารเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจำเป็นต้องพักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของชาติ” นายพรศิลป์กล่าว

“ท่ามกลางกระแสสงครามยูเครนที่กำลังเกิดขึ้น ราคาอาหารสูงขึ้น แต่ไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารของโลกกลับต้องชะลอปริมาณการผลิตอาหารเพราะอุปสรรคจากมาตรการรัฐ ก็ได้แต่หวังว่านายจะเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนก่อน

จะเกิดวิกฤตอาหารขาดแคลนเศรษฐกิจของประเทศ” นายพรศิลป์กล่าว

สรท.หวังสถานการณ์จำกัดวง

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าว ว่า จากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนจะส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของต้นทุนภาคการผลิต ทั้งจากราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น และอาจส่งผลให้คำสั่งซื้อจากลูกค้าลดลงบางส่วน อย่างไรก็ตาม สรท.ประเมินว่าหากการสู้รบไม่ยืดเยื้อบานปลายอยู่ในวงที่จำกัดเพียง 2 ประเทศนี้ การส่งออกของไทยในปี 2565 น่าจะยังเติบโตได้ที่ 5% โดยคาดว่า การส่งออกในไตรมาสแรกจะสามารถเติบโตได้ที่ 8% เนื่องจากการยืนยันยื่นคำสั่งซื้อไว้แล้วล่วงหน้า แต่หากยืดเยื้ออาจกระทบต่อการส่งออกในไตรมาสสองคำสั่งซื้ออาจลดลงประมาณ 4-5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และกลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ อาทิ ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้า

นายชัยชาญกล่าวว่า สรท.มีข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อรับมือสถานการณ์ใน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1.เพื่อรับมือต่อความ

ผันผวนของตลาดเงินทั่วโลก โดยรักษาเสถียรภาพ
ค่าเงินบาทให้อยู่ในกรอบ 32.5-33.5 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกยัง
สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และ 2.เพื่อรับมือ
ต่อการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าทุน ขอให้รัฐ
พิจารณาอนุญาตการปรับขึ้นราคาสินค้าได้ตาม
สัดส่วนราคาต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนพลังงานที่
ปรับตัวสูง

ราคายางแนวโน้มสูงต่อเนื่อง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคา
ยางพารา ว่าราคาซื้อขายน้ำยางสด ณ ตลาด
กลางยางพารา กยท.ขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดย
ช่วง 2 วันที่ผ่านมาราคายางแต่ละระดับ 70 บาท
ต่อ กก. และคาดว่าจะอยู่ในระดับที่ดีแบบนี้ต่อไป
อีก ปัจจัยที่มีผลให้ราคายางปรับตัวในแนบบวก
ส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศในกลุ่มประเทศผู้
ผลิตยาง เช่น สถานการณ์ฝนที่ตกชุกในหลาย
จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ประกอบกับเริ่มเข้าสู่
ฤดูฤดูกาลปิดกรีดยาง ส่งผลให้ผลผลิตยางออกสู่
ตลาดน้อยลง

นายณกรณ์กล่าวว่า นอกจากนี้สถานการณ์
ระหว่างรัสเซียและยูเครนยังส่งผลให้ราคาน้ำมัน
ปรับตัวสูงขึ้นในระดับ 98 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ทำให้ยางสังเคราะห์ปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคา
น้ำมัน ตลาดจึงต้องการยางพาราเป็นสินค้า
ทดแทน ทำให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่
โควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งส่งผลให้ค่าเงิน
บาทอ่อนตัว แนวโน้มราคายางพาราจึงมีทิศทาง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

'อากาศ 3 อารมณ์' สะท้อนไทยเจอความแปรปรวนหนัก



ล ภาพอากาศประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ มาแปลกกว่าทุกปี จากปกติในช่วงนี้ของทุกปีจะย่างเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว แต่ปีนี้ตอนบนของประเทศกลับมีฝนฟ้าคะนองและอากาศเย็น ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนัก ส่วนอีสานอากาศหนาวเย็นจนประชาชนต้องหยิบเสื้อกันหนาวมาสวมใส่ คนสูงอายุต้องนั่งไฟคลายความหนาว เพราะอุณหภูมิลดลงชวบฮาบทีเดียว 5-6 องศา ขณะที่กลางวันท้องฟ้าค่อนข้างใสและมีอากาศร้อน โดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศคำเตือนมาเป็นระยะๆ ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศที่แปรปรวน

ถึงแม้คนไทยจะชอบเย็น เพราะไม่ต้องเจออากาศร้อนเร็ว แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดสภาพอากาศจึงเป็นเช่นนี้ นายจรรุฒ เลขาเลิศชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้กำลังทำงานวิจัยหัวข้อ "ผลกระทบของ ENSO ต่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และการพยากรณ์ถึงฤดูกาลถึงฤดูกาลของฝนในประเทศไทย เนื่องจากฝนในประเทศไทยจะแปรผันตามปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น มรสุม ENSO IOD and MJO" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวน เป็นผลจากปีนี้เป็นปีลานีญา อุณหภูมิที่ทะเลแถบสหรัฐอเมริกา หรือแปซิฟิกตะวันออกจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ขณะที่ไทยได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรแปซิฟิกที่น้ำทะเลเย็น บ้านเราอุณหภูมิสูงกว่า อากาศจะลอยตัว กระแทกกับความเย็นกลั่นตัวกลายเป็นฝน ทำให้ช่วงนี้ไทยจะเกิดฝน ซึ่งภาพรวมปีนี้ไทยจะมีฝนมาเร็วกว่าปกติ จะสังเกตว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์ฝนมาแล้ว ไทยจะมีฝนในฤดูแล้ง เป็นความผิดปกติของฤดูกาลบ่งชี้จากลานีญา ฝนไม่หมดแค่เดือน ก.พ.

แต่จะตกในเดือน มี.ค. และ เม.ย.ด้วย ฉะนั้น ฤดูร้อนปีนี้สภาพอากาศจะไม่ร้อนจัด และมีโอกาสเจออากาศเย็นในเดือน มี.ค.ด้วย

"แต่ข้อดีของฝนที่มาเร็วปีนี้จะช่วยลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือไม่ให้รุนแรงเหมือนทุกปี ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการหมอกควันไฟป่าแล้ว ฝนจะช่วยชะล้างฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ ทิ้งให้ค่าฝุ่นจิวลดต่ำลง รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนที่ตกลงมาบรรเทาไม่ให้อากาศร้อนอบอ้าว คนกรุงเทพฯ ได้เจอวันที่อากาศดีเพิ่มขึ้น อากาศสะอาดขึ้น และสุขภาพดี"

นายจรรุฒบอกด้วยว่า ฝนที่ตกลงมาจะช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง เพราะเกษตรกรเจอแล้งจัดมาหลายปีติดกัน ช่วง 2-3 เดือนนี้ จะเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะเก็บกักน้ำและสำรองน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ปรากฏการณ์ลานีญาจะหมดเดือนมิถุนายนนี้ หากลานีญาเบาลง ปริมาณฝนจะลดลงไปด้วย คาดการณ์ว่ากลางเดือน มิ.ย. ถึงต้นเดือน ก.ค. ฝนจะทิ้งช่วง พืชผลทางการเกษตรจะเสียหายหากไม่มีการวางแผนรับมือ เพราะอย่างที่รู้ต้นทุนในเขื่อนใหญ่ ทั้งภูมิพลและสิริกิติ์มีปริมาณน้อย ประชาชนต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด

สำหรับสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้า นายจรรุฒบอกว่า ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นลงจากความกดอากาศสูงจีนแผ่ลงมา ถ้าดูเป็นรายภาค ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาว มีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิลดลงถึง 2-4 องศา



ต้องระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกให้ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน ภาคอีสานก็หนาวถึงหนาวจัด ภาคกลางอุณหภูมิก็จะลดลง เข้าอากาศเย็น และแดดจัดกลางวัน ภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดต่ำ ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-70% ของพื้นที่ ฝนตกหนักบางแห่ง ต้องเตรียมรับมือและป้องกันอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ทะเลฝั่งอ่าวไทยจะคลื่นลมแรงสูงกว่า 3 เมตร

“ตามคำลิตทางอุตุนิยมวิทยา กลางเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่ฤดูร้อน แต่ขณะนี้ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้ว กลับมีลมหนาวจากจีนพัดมา ถ้าภาคเหนือและอีสานอากาศหนาวจัดเมื่อไหร่ ภาคใต้จะมีฝนหนัก เดือนชาวใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก คลื่นลมแรง ประมงงดออกจากฝั่ง”

อดีตนักอุตุนิยมวิทยานเน้นย้ำความผิดปกติของสภาพอากาศมาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือโลกร้อน รายงานภูมิอากาศโดยไอพีซีซีปี 2564 ระบุอุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น และระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วง 20 ปีข้างหน้า อาจจะเพิ่มขึ้น 1.5 หรือสูงกว่านี้ ยกเว้นจะมีการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทุกภูมิภาคเจอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มากขึ้น

“หนึ่งในความพยายามรับมือกับภาวะโลกร้อน ประเทศไทยกำลังผลักดันรูปแบบการพยากรณ์อากาศที่ถูกต้องกาลถึงฤดูกาลให้เป็นรูปธรรมเร็วที่สุด ซึ่งในต่างประเทศนิยมใช้แนวทางดังกล่าว ในบ้านเราปกติเป็นการพยากรณ์รายวัน (1-15 วัน) กับพยากรณ์ฤดูกาล (3 เดือน) หากลดช่องว่างนี้สามารถพยากรณ์ 2 สัปดาห์ถึง 2 เดือนได้สำเร็จ จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในการเตือนภัยธรรมชาติ ฝนตก น้ำท่วม ภัยแล้ง” อดีตนักอุตุนิยมวิทยา กล่าว



การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมมนุษย์มีส่วนต่อการบรรเทาวิกฤตโลกร้อน ในประเด็นนี้ รศ.ดร.อำนาจ ชิดไชสง รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะป้องกันและแก้ไขได้ จะต้องใช้เวลาและต้องมีความพยายามลดก๊าซเรือนกระจก ตราบใดที่ทุกประเทศไม่จริงจัง สภาพอากาศที่แปรปรวนจะอยู่กับเราตลอดไป ถึงแม้วันนี้ร่วมมือร่วมใจกันไม่ปล่อยก๊าซเลย ผลกระทบภาวะโลกร้อนก็ยังไม่หยุด เรายังต้องเผชิญกับน้ำท่วม ภัยแล้ง ภายในเวลาร้อยปีถึงหลายร้อยปี ผลจากการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้โลกร้อนขึ้น

สัญญาณอันตรายมาจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากมาย นักวิชาการ มจธ. ระบุว่า เราเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนเพิ่มขึ้นทุกปี แนวโน้มฝนนอกฤดูกาลมากขึ้น เจอความแห้งแล้งถี่ขึ้น น้ำท่วม

รุนแรงในหลายพื้นที่ สำหรับเมืองจะเจอน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนัก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรับรู้ได้ถึงฤดูกาลที่ผิดปกติ แต่จะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างเดียวในการทำเกษตรไม่ได้แล้ว ต้องใช้ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการภาคเกษตร วิกฤตนี้ทำให้ภาครัฐผลักดันสมาร์ตฟาร์มมิ่ง มีการนำข้อมูลความชื้น อุณหภูมิ อัตราการระเหย มาคำนวณช่วยบรรเทาผลกระทบได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องยอมรับว่า การแปลงข้อมูลวิชาการให้ใกล้ตัวชาวบ้าน เรายังอ่อนแอมาก

รศ.ดร.อำนาจกล่าวอีกว่า แนวทางแก้ไขมีความชัดเจน ทุกประเทศทั้งประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา เข้าร่วมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ มีทิศทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตนี้ การประชุม COP26 ด้านสภาพภูมิอากาศที่กลาสโกว์ก็มีพัฒนาการใหม่ ดอกย้ำคำมั่นที่จะลดภาวะโลกร้อนตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ

“ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ผลวิจัย รายงานต่างๆ สะท้อนความจริง เรามีภาพชัดเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจ ประเทศไทยจะเดินไปทิศทางไหน จะทำอะไรได้บ้าง และเราจะเตรียมตัวอย่างไร ปีนี้ไม่เกิดภัยพิบัติ ปีหน้าก็อาจจะเกิดขึ้น มันเกิดแน่นอน ความยากอยู่ที่ภาคนโยบายต้องการความชัดเจน ต้องเป็นรูปธรรมเท่านั้น และไม่สามารถดำเนินการหรือมีนโยบายให้ครอบคลุม ทำให้มีแนวโน้มเสียหายรุนแรง และเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต รวมถึงภาคเกษตรกรรมไทยจะได้รับผลกระทบรุนแรง เสียเปรียบในการแข่งขัน และอาจโดนกีดกันทางการค้า หากยังไม่มีการปรับตัวที่ชัดเจนในการจัดการการลดก๊าซเรือนกระจก แต่ถ้าเราทำได้ ก็ WIN WIN เกษตรกรไทยได้ประโยชน์ โลกก็ได้ประโยชน์จากการลดก๊าซ” รศ.ดร.อำนาจแสดงความกังวลตบท้าย.





ไทยคว้ารางวัลลขุสปีาสเตอร์ และอีก 3 รางวัลด้านหม่อนไหมระดับโลก

ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว > ทัวไทย > กณ.

27 ก.พ. 2565 15:05 น.

🔍 🔖

คณะกรรมการธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (ISC) เตรียมมอบรางวัลลขุสปีาสเตอร์ให้อดีตผู้เชี่ยวชาญกรมหม่อนไหม พร้อมรางวัลเดีนอีก 3 สาขา ในประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 65 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนพัฒนางานด้านหม่อนไหมทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (International Sericulture Commission : ISC) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย เป็นหน่วยงานในเครือภายใต้องค์การสหประชาชาติในการพัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรมไหม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพหุภาคีสำหรับการพัฒนาทักษะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมหม่อนไหมผ่านการประสานงานของประเทศต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระดับโลก รวมทั้งการพิจารณารางวัลลขุสปีาสเตอร์ ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ และเป็นรางวัลโนเบลของอุตสาหกรรมไหม ที่มอบให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหมทั่วโลกในทุกๆ 3 ปี เพื่อระลึกถึง เซอร์ลขุสปีาสเตอร์ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ คณะกรรมการ ISC ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลลขุสปีาสเตอร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2545





สำหรับปี 2565 คณะกรรมการ ISC ได้พิจารณา**มอบรางวัลหอยสังข์ปาสเตอร์**ให้แก่ นางสมหญิง ชูประยูร อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการผลิตและจัดการการผลิตหมอนไหม กรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนงานด้านหมอนไหมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมในประเทศไทย นับเป็นคนไทยคนที่ 6 ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลดีเด่นด้านหมอนไหม อีก 3 สาขา จาก 4 สาขา ได้แก่ 1.นายสมชาย ลีอมั่นคง อดีตนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ **กรมหมอนไหม** ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาการพัฒนาวิชาชีพของหมอนไหม 2.นายมีชัย แต่สุจริยา ปรากฏ์หมอนไหม ผู้ก่อตั้งบ้านคำปูนและพิพิธภัณฑ์คำปูน จ.อุบลราชธานี ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรังไหมและหลังการสาวไหม และ 3.ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดีเด่นสาขามล็ดภัณฑ์จากหมอนไหมและอุตสาหกรรมไหมที่ไม่ใช่สิ่งทอ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในการ**ประชุมวิชาการหมอนไหมโลก**ครั้งที่ 26 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์แห่งคลุช-นาโปกา เมืองคลุช-นาโปกา ประเทศโรมาเนีย

"กรมหมอนไหมได้ขับเคลื่อนงานหมอนไหมทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติมาอย่างยาวนาน บุคลากรกรมฯ และบุคคลในแวดวงหมอนไหมได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหม พัฒนางานการหมอนไหมไทยให้เจริญก้าวหน้าจนมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้" อธิบดีกรมหมอนไหม กล่าว.

ชาวสวนยาง ฟิ้น ราคาพุ่ง 70 บาท/กก. ครั้งแรกรอบ 1 ปี 4 เดือน 'เฉลิมชัย'สั่งจับตารัสเซียถล่มยูเครน

เศรษฐกิจ



ชาวสวนยาง ฟิ้น ราคาพุ่ง 7บาท/กก. ครั้งแรกรอบ 1 ปี 4 เดือน “เฉลิมชัย”สั่งจับตารัสเซียถล่มยูเครน

เกาะคิดข่าว ถกคิดตาม ข่าวสด

LINE เพิ่มเพื่อน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน อาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานให้ราคาพืชน้ำมันอาทิ ยางพารา และปาล์ม น้ำมันอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ หลังจากราคายางพาราราคาเพิ่มขึ้น มากกว่า 65 บาท/กิโลกรัม(ก.ก.) ซึ่งมากกว่าราคาเป้าหมายที่เคยประกาศไว้ แต่จากนี้ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไรนั้น ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนตลอดและประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์ เพื่อความพร้อมในการรับมือ

“ราคายางพาราขณะนี้ถือว่าสอดคล้องกับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเป็นขาขึ้น ตามความต้องการของตลาดทำให้ราคายางพาราขณะนี้ก็ขยับเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 65 บาทต่อกิโลกรัม แต่จะไปประเมินสถานการณ์ เพื่อประเมินราคาเป้าหมายถัดไปต้องบอกว่าเร็วเกินไป และขณะนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็ว ต้องมีการจับตาสถานการณ์ เพื่อประเมินผลกระทบกันตลอดเวลา แทบจะทุกสัปดาห์ทุกวัน “

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า สำหรับการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายปี 2565 สำหรับกระทรวงเกษตร ยังคงเดินหน้ามาตรการประกันรายได้สินค้าเกษตร เพราะรัฐบาลดำเนินการควบคู่กับ มาตรการทางด้านตลาด โดยพืชเกษตรที่รัฐบาลยังเดินหน้าโครงการประกันรายได้ ยังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักๆ อาทิ ข้าว มัน ปาล์ม และยางพารา เป็นต้น แต่ที่ผ่านมารัฐบาลใช้เงินน้อยลงเรื่อยๆ เพราะมีมาตรการผลักดันราคา และมุ่งเปิดตลาดใหม่ๆให้พืชเศรษฐกิจของไทยมากขึ้น

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า ราคาซื้อขายน้ำยางสด ณ ตลาดกลางยางพารา กยท. ขยับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดช่วง 2 สัปดาห์ที่ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2565 ราคาอยู่ที่ 61.30 บาท/กก.มาแตะระดับ 70 บาท/กก. คาดว่าราคายางจะอยู่ในระดับที่ดีแบบนี้ต่อไปอีกถือว่าสูงสุกรอบ 1 ปี 4 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน และส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศในกลุ่มประเทศผู้ผลิตยาง เช่น สถานการณ์ฝนที่ตกชุกในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของไทย

ประกอบกับเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลปิดกรีดยาง ส่งผลให้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อยลง แนวโน้มราคายางพารามีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันระดับ 98 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลกระทบต่อราคายางสังเคราะห์ที่มีการปรับตัวในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน และสินค้าทดแทนอย่างยางพาราจึงมีการปรับตัวทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน ประกอบกับ ตั้งแต่ปี 2565 สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัว

ดังนั้นราคายางที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นน่าจะเป็นช่วงระยะ ที่สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนยังดำเนินอยู่ แต่หลังจากนั้น ราคายางพาราน่าจะกลับมาอยู่ในสภาวะที่ปกติ ราคายางพาราอาจขยับลงมาบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม กยท. จะดำเนินการรักษาระดับราคายางให้มีเสถียรภาพ บรรเทาปัญหาให้ทุกภาคส่วนอย่างดีที่สุด



ชาวบ้านคลองหาดร้องทักปรีกษาธรมว.เกษตรฯ แก้ปัญหาปุ๋ยแพง

วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 09.53 น.

👍 ถูกใจ 1

🔄 แชร์ 1

🐦 Tweet

🗨️ แชร์

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

👍 ถูกใจ

Tle W. Khamsen และคนอื่นๆ อีก 1.2 แสน คนถูกใจสิ่งนี้



เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2565ที่ผ่านมา นายทรงกรด ไสแก้ว คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวเกษตรกร ที่ อ.คลองหาด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวเกษตรกรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมี นายพนอม งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดนายศุภกร มุลกะตก กำนันตำบลคลองหาด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมยื่นหนังสือในครั้งนี้

นายทรงกรด ไสแก้ว คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีชาวบ้าน บ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ได้เดินทางมาร้องเรียนผ่านคุณทรงกรด ไสแก้ว คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องในความไม่สะดวกหลายอย่างของจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับบ้านพนมไฉ อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง กัมพูชา เพื่อขอย้ายจุดตัดแยกขยะถาวรไปอยู่ในพื้นที่ตัดแยกขยะแห่งใหม่อยู่ชายป่า แนวเขตติดต่อกับตำบลทับพริก อรัญประเทศ ก็จะได้รับความสะดวกกับชาวบ้าน ในการคมนาคมขนส่งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว ในกรณีนี้ คุณทรงกรด ไสแก้ว ได้รับเรื่องไว้แล้วและจะนำเรื่องหารือกับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป

นายทรงกรด ไสแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับหนังสือจากนายศุภกร มุลกะตก กำนันตำบลคลองหาด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองหาดและ ตำบลใกล้เคียง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจากประชาชนในหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรว่าได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาหาราคาปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีราคาสูงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ ต้นทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรสูงขึ้นและยังทำให้ความสามารถในการซื้อปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการ เกษตรน้อยลง ในกรณีนี้ ข้าพเจ้า กำนันตำบลคลองหาด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองหาดและ ตำบลใกล้เคียง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและการช่วยเหลือประชาชนในความเดือดร้อนครั้งนี้ด้วย

ธ.ก.ส. โอนจ่าย "เงินประกันรายได้เกษตรกร" งวดที่ 1-19 เช็คที่นี่!



ผู้ใช้งานเศรษฐกิจดิจิทัล | 27 ก.พ. 2565 เวลา 17:46 น. 👁 3.1k

ตรวจสอบเงิน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ธ.ก.ส. ประกาศแล้ว โอนจ่ายงวดที่ 1-19 เช็คล่าสุด รอรับเงินส่วนต่างราคาข้าว ใครยังไม่ได้รับอัพเดทเลย เช็คที่นี่!

อัปเดตโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร", "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ตรวจสอบเงิน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" กรอบวงเงิน 85,778.51 ล้านบาท จากกรอบวงเงิน 87,532.30 ล้านบาท จาก มติครม. วันที่ 25 ต.ค. และ 30 พ.ย.64 ธ.ก.ส. ประกาศแล้วโอนจ่ายงวดที่ 1-19 เช็คล่าสุด

แหล่งข่าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ผลการจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวนา ใน "โครงการประกันรายได้ข้าว" สำหรับงวดที่ 1-19 รวมทั้งสิ้น 4,624,685 ครั้งเรือน วงเงิน 85,871.46 ล้านบาท คิดเป็น 98.01% ของวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ (87,532.30 ล้านบาท) คงเหลือวงเงิน 1,660.84 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

- "ภาคเหนือ" ธ.ก.ส.โอนเงิน จ่ายชดเชย 1.073 ล้านครั้งเรือน วงเงินกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท
- "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เกษตรกรได้รับเงินชดเชย 3.04 ล้านครั้งเรือน วงเงินกว่า 5.6 หมื่นล้านบาท
- "ภาคกลาง" เกษตรกรได้รับเงินชดเชย 1.65 แสนครั้งเรือน วงเงิน 3,895.28 ล้านบาท
- "ภาคตะวันตก" เกษตรกรได้รับเงินชดเชย 142,453 ครั้งเรือน วงเงิน 2,564.18 ล้านบาท
- "ภาคใต้" เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 4.2 หมื่นครั้งเรือน วงเงิน 381 ล้านบาท
- "สำนักกิจการนครหลวง" เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 2.3 หมื่นครั้งเรือน วงเงินกว่า 430 ล้านบาท

ทั้งนี้ยังโอนไม่สำเร็จ อีก 1,073 ครั้งเรือน โดยแบ่งเป็น ไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 927 ราย ,ชื่อ สกุล ขึ้นทะเบียน ไม่ตรงกับบัญชีเงินฝาก,บัญชีปิด และ บัญชีถูกอายัด/บัญชีไม่เคลื่อนไหว เป็นต้น

สรุปผลการชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕ รอบที่ ๑ (งวดที่ ๑ - ๑๙)

สถานะ	ครัวเรือน	วงเงิน (ล้านบาท)
๑ กรอบวงเงินชดเชย (มติ คร.ม. ๒๕ ค.ค. และ ๓๐ พ.ย.๖๔)	๕,๖๘๘,๘๗๘	๘๕,๕๓๒.๓๐
๒ โอนสำเร็จ (งวดที่ ๑ - ๑๙)	๔,๖๒๕,๖๘๕	๘๕,๘๗๑.๕๖
- ภาคเหนือ	๓,๐๗๓,๓๓๕	๓๗,๐๗๕.๓๒
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๓,๐๘๕,๘๗๖	๕๖,๖๖๐.๕๖
- ภาคกลาง	๓๖๕,๐๒๕	๓,๘๐๕.๒๘
- ภาคตะวันออก	๓๒๘,๘๓๕	๒,๘๖๒.๕๔
- ภาคตะวันตก	๓๘๖,๘๕๓	๒,๕๖๕.๑๘
- ภาคใต้	๕๖,๒๒๘	๓๘๓.๘๘
- สำนักกิจการนครหลวง	๒๓,๓๑๙	๔๗๐.๗๘
วงเงินคงเหลือ		๑,๖๖๐.๘๔
๓ โอนไม่สำเร็จ	๑,๐๖๓	๑๐.๐๕
- ไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.	๗๖๗	๘.๓๙
- ชื่อ - สกุล ซ้ำซ้อน/ไม่ตรงกับบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.	๕๐	๐.๕๓
- บัญชีปิด	๓๓	๐.๑๖
- บัญชีถูกอายัด/บัญชีไม่เคลื่อนไหว	๘๓	๑.๒๖
๔ คิด Block Code	๑๕๒	

ตั้งแต่ ธ.ค.สรุปผลการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 1-19

พลิกเพิ่ม การเคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ข้าว งวด ที่ 1-19

- “ประกันรายได้ข้าว” งวดที่ 1 - 3 ออกแล้ว ใครได้บ้าง ตรวจสอบสิทธิ์ด่วน!
- “ประกันรายได้ข้าว” งวด 2-4 นัด ธ.ก.ส. โอน วันที่ 10 พ.ย.
- “ประกันรายได้ข้าว”เงินชดเชย งวด 1-5 ธ.ก.ส.จ่ายส่วนต่างเท่าไรเช็คที่นี่
- เช็คที่นี่ “ประกันรายได้ข้าว” งวด 6 มาแล้ว
- ธ.ก.ส. โอนจ่าย “เงินประกันรายได้เกษตรกร” งวดที่ 1-17 เช็คที่นี่!
- เช็คที่นี่ “ประกันรายได้ข้าว” งวด 18 ตรวจสอบรายละเอียดด่วน
- เช็คที่นี่ “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 19
- ชวนนาเช รับชดเชยส่วนต่างงวดที่ 20 ใครได้เท่าไรเช็คเลย !
- ตรวจสอบ “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” งวดที่ 20